



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๘๘๑

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย เขตปทุมวัน	มติชน m๒fnews posttoday dailynews mgronline prachachat siamrath bangkokbiznews komchadluek thaipbs matichon naewna fm๙๑bkk m๒fnews prachachat innnews thestandard news.ch๗ workpointtoday facebook.com/VoiceOnlineTH	- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน - โอกาสนี้ องคมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นเชิญพระราชกระแสให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยถึงผู้ประสบอัคคีภัยและเชิญสิ่งของพระราชทาน ๑๔๐ ชุด มอบแก่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย โดย ผว.กทม.ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานข้อมูลเหตุอัคคีภัย	<u>ด้านบวก</u> - เชิญพระราชกระแสให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๒	ผว.กทม. ลงนามประกาศกทม.จัดสถานที่ ๗ แห่งใช้ชุมนุมสาธารณะ เปิดให้ประชาชนแสดงออก ภายใต้ พ.ร.บ. การชุมนุมฯ	posttoday chmplus thestandard banmuang thaipbs matichonweekly banmuang js๑๐๐ bangkokbiznews prachachat	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.ได้ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะอาดของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุม	<u>ด้านบวก</u> - จัดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดประกาศ กทม.เรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สาธารณะ ดังนี้ (๑) สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ดังนี้ ลานคนเมือง เขตพระนคร ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ที่สาธารณะใต้สะพานรัชชวิภา (ใกล้ซอยวิภาวดีรังสิต ๓๖) เขตจตุจักร ลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระโขนง เขตพระโขนง ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เขตมีนบุรี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ และสวนมณฑลภิรมย์ เขตตลิ่งชัน (๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ</p>		
๓	<p>ผว.กทม. เชื่อมมัน นวัตกรรม เปลี่ยนเมืองได้ เทคโนโลยี ต้องตอบโจทย์ แก้ไขปัญหา ประชาชน</p>	<p>มติชน mgroonline posttoday matichon siamrath innews thaipost fm๙๑bkk ch๓plus springnews sondhitalk prachachat posttoday thestandard thainews springnews thethaipress themomentum thaipr thailandplus.tv</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังเป็นวิทยากรหัวข้อ “Re-Imagination Mega-City : Bangkok towards City of Innovation” ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO ๒๐๒๒ (SITE ๒๐๒๒) ว่า เมืองต้องการนวัตกรรม เนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด จึงต้องใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหา โดยใช้คนเป็นที่ตั้ง ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ขอให้เข้าใจปัญหาว่า ประชาชนต้องการอะไร เช่น Traffy Fondue จึงเชื่อมั่นนวัตกรรมสามารถเปลี่ยนเมืองได้ มีคนเป็นที่ตั้ง เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบและได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ประชาชน และเอกชน ภาครัฐดำเนินการตามนวัตกรรมได้ยาก เนื่องจากตามกรอบและระเบียบ แต่นวัตกรรมคือ การทำนอกกรอบ ดังนั้น ภาครัฐต้องอำนวยความสะดวกให้เอกชน หรือนักวิชาการช่วยคิดนอกกรอบ</p> <p>- กทม.พร้อมสนับสนุน Innovation District ขอให้ภาคเอกชนผลิตเนื้อหา เนื่องจาก กทม.ไม่เก่งเรื่องเนื้อหา เทคนิค แต่ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทาง และระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิด ซึ่ง กทม.มี Open Data Open Contract คือ ทำให้โปร่งใส เช่น TeleMed เป็นหนึ่งใน Start up คือ แพทย์หนึ่งคนตรวจคนได้จำนวนมากขึ้นและประชาชนไม่ต้องเดินทางมาศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เป็นการใช้นวัตกรรมเปลี่ยนด้าน Health Care ส่วนด้านการศึกษาใช้นวัตกรรมให้นักเรียนเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของครูและมีหลักสูตรอบรม ซึ่งมีแนวคิดการจัดตั้งอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชน (อสท.) อายุไม่เกิน ๒๕-๓๐ ปี มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีให้ลงชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ช่วยอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ ขณะเริ่มฝึก อสท.บางส่วนแล้ว และจะ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สำหรับทุกคน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สำหรับทุกคน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>พิจารณาระยะยาวอีกครั้ง นอกจากนี้ กทม.มีพนักงานกวาดจำนวนมาก อาจนำมาอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วย เพื่อเป็นทางเลือกการหาอาชีพเสริม หรือทางเลือกประกอบอาชีพเพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มอำนาจทาง เศรษฐกิจให้ประชาชนด้วย</p>		
๔	<p>ต้นไม้ล้านต้น ปลูกแล้วกว่า ๒ หมื่นต้น เดินหน้า นักสืบฝุ่น PM ๒.๕</p>	<p>แนวหน้า naewna</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงแผนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงว่า ขณะนี้ คืบหน้าไปได้ไกลมากแล้ว ได้มีการกำหนด ๑ ล้านต้น ใครจะรับผิดชอบ ปลูกอย่างไร รวมถึงเอกชนร่วมแล้ว ๑๐๐,๐๐๐ ต้น กทม.เริ่มปลูกประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต้นแล้ว ส่วนการแก้ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ มีโครงการ “นักสืบฝุ่น” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิเคราะห้ต้นกำเนิดที่มาของฝุ่น PM ๒.๕ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องถึงต้นตอของฝุ่น PM ๒.๕ มาจาก ชีวมวลเท่าไร ควันรถเท่าไร การแก้ปัญหาในระยะยาวต้องมีข้อมูลเหล่านี้ เพื่อออกมาตรการให้ตรงจุด หากไม่มีการวิเคราะห์เก็บข้อมูลต่อเนื่อง อาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรง จึงต้องมีความร่วมมือกับภาควิชาการ โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยศึกษาวิเคราะห์ฝุ่น PM ๒.๕ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิจารณามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนนโยบายปลูก ต้นไม้ล้านต้นต่อเนื่อง - เดินหน้าโครงการ “นักสืบฝุ่น” วิเคราะห์ต้นกำเนิดฝุ่น PM ๒.๕ ร่วมกับมหาวิทยาลัย</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนปลูกต้นไม้ล้านต้น รวมทั้งโครงการนักสืบฝุ่น PM๒.๕</p>
๕	<p>กทม. หรือ สช. ร่วมขับเคลื่อน นโยบายสุขภาพ ในทุกมิติ</p>	<p>innews mgronline</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือพัฒนาความเข้าใจ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่กรุงเทพฯ ว่า การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ครั้งแรก โดย สช.มีข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายที่หลายข้อเสนอตรงกับ นโยบายของ กทม. ซึ่งไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียว แต่มีทั้งเรื่องคุณภาพ ชีวิตในหลายมิติ ต้องพิจารณาว่าจะเสริมกันได้อย่างไร หากเรื่องใดเข้ากับ นโยบายได้ก็จะดำเนินการทันที หากเข้ากันไม่ได้ก็ให้เพิ่มในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ได้ เน้นย้ำการทำงานร่วมกันต้องเลือกประเด็นที่สำคัญ ดำเนินการน้อยได้ผล มาก่อน มีหลายเรื่องที่คิดและประชาชนสนใจ เช่น หาบเร่แผงลอย สิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM ๒.๕ ความปลอดภัยบนท้องถนน สุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นเรื่องหลักของ กทม. อยู่แล้ว ต้องเร่งดำเนินการทันที</p> <p>- ผว.กทม.ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจมี</p>	<p><u>ด้านบวก</u> -หารือแนวทางขับเคลื่อน นโยบาย สาธารณะ เพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมใน พื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>-สำนักอนามัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าแนวทาง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	ผ.กทม. กำชับทุกฝ่าย ร่วมปกป้องเด็ก ทำรอบรั้ว โรงเรียนให้ปลอดภัย กัญชง และใบกระท่อม	แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์ chmplus matichon dailynews thairath naewna mcot fm๙๑bkk isranews thethaipress innnews prachachat thematter today.line.me voicetv thebangkokinsight fb.watch bangkokpost news๑๐๐๕ mgronline kha๑๒๔h thaipost blockdit siamrath matichonweekly facebook.com/sorrayu th๙๑๑๕ twitter.com/Sanook	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังตรวจโรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียน กทม.ปลอดภัย กัญชง และใบกระท่อม” ที่โรงเรียนวิสุทธิเขตดินแดง ว่า กทม.มีนโยบายปลอดภัย กัญชง และกระท่อม หลังจากการเปิดเสรีมากขึ้น จึงมีความห่วงใยสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาในโรงเรียน สังเกตจากบริเวณนอกโรงเรียน เช่น ถนนประชาสงเคราะห์มีใบกระท่อมจำหน่ายตลอดถนน จึงได้ทำข้อมูลแผ่นพับเผยแพร่ ติดป้ายให้ความรู้ในโรงเรียน ซึ่งสามารถควบคุมได้ แต่นอกโรงเรียนก็สำคัญ ต้องขอความร่วมมือร้านค้ารอบโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกันและให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราแจ้งเหตุ หากมีการจำหน่ายสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียน จากการตรวจโรงเรียน นักเรียนมีความเข้าใจถึงโทษและอันตรายของสิ่งเสพติด ซึ่งได้ให้สำนักงานการศึกษาดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- นอกจากเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ยังมีเรื่องการเดินทางของเด็กทางม้าลาย และหมวกนิรภัย ซึ่งมีเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. ร้อยละ ๗๐ ที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ จึงได้สำรวจเด็กนักเรียน ๒๗๐,๐๐๐ คน มีเด็กนักเรียนที่ต้องการหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ๑๒๐,๐๐๐ ใบ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้สนับสนุน เบื้องต้นทราบว่า บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะสนับสนุนทั้งหมด โดยจะให้เป็นของกลางไว้ที่โรงเรียนให้เด็กยืมใช้ในแต่ละภาคเรียนและจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตรวจจับใบหน้าเวลาเด็กเข้า-ออกโรงเรียน รวมถึงเทคโนโลยีตรวจและแจ้งค่าฝุ่นในโรงเรียน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เข้มงวดโรงเรียน กทม. ปลอดภัย กัญชง และใบกระท่อม เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติด</p> <p>- จัดหาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อความปลอดภัย</p>	<p>- สำนักงานการศึกษา สำนักงานเทศกิจ สำนักงานงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินนโยบายโรงเรียน กทม.ปลอดภัย กัญชง และใบกระท่อม และการเข้มงวดผู้ค้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมทั้งการจัดหาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.</p>
๗	ป.กทม. เปิดการนำเสนอ ผลงานวิชาการ ด้านบริหาร การแพทย์-	mgronline innnews	<p>- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม.กล่าวหลังเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ ๓ ว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการบริหาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ทั้งด้านการให้บริการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ฝึกทักษะการบริหารงาน สาธารณสุขเขตเมือง ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนาบริการ</p>	<p>- สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการแพทย์และ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>สาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ</p>		<p>เพื่อพร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริการระบบปฐมภูมิเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข จึงเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน เป็นที่ปรึกษาและศูนย์กลางของการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่งการนำเสนอผลงานการอบรมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในกรุงเทพฯ ต่อไป และขอขอบคุณบุคลากรด่านหน้าที่เสียสละร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิด 19 มาด้วยกัน จนถึงช่วงที่สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นและประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ</p>	<p>- นำเสนอผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในกรุงเทพฯ ต่อไป</p>	<p>สาธารณสุข</p>
<p>๘</p>	<p>ติดตาม ความคืบหน้า แนวทาง การพัฒนา คลองลาดพร้าว คลองเปรม ประชากรและ คลองแสนแสบ</p>	<p>mgroonline innews</p>	<p>- นายณรงค์ เรืองศรี รป.กทผ. กล่าวหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ว่าในที่ประชุม สำนักการระบายน้ำได้รายงานความคืบหน้าการสำรวจอาคารที่อยู่ในรัศมี ๕๐๐ เมตร จากแนวคลองแสนแสบมีอาคาร ๑๖๔ อาคาร และวางแนวทางตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียตามกฎหมายกำหนด ดังนี้ (๑) อาคารเอกชน (๒) อาคารราชการในส่วนของ กทผ. และ (๓) อาคารราชการและรัฐวิสาหกิจนอกสังกัด กทผ.</p> <p>- สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ เพื่อติดตั้งถังดักไขมันรวม ๔๘ ชุมชน ๙,๗๒๒ คริวเรือน (จาก ๒๑ เขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง) โดย กทผ.สนับสนุนถังดักไขมันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๔๒๙ ถัง ติดตั้งแล้ว ๓๖๘ ถัง และขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ๑,๔๘๓ ถัง ติดตั้งแล้ว ๑๖๐ ถัง</p> <p>- สำนักอนามัย ได้รายงานแนวทางให้ตลาดเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานตลาด กทผ. และสำนักงานเขตสำรวจรวบรวมข้อมูลตลาด ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำทิ้ง เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและรายงานผล วางแผนปรับปรุงและบำบัดน้ำเสียของตลาด ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลในภาพรวม</p> <p>- สำนักงานตลาด กทผ.ได้สำรวจระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดภายใต้การดูแลของสำนักงานตลาด กทผ.ทั้ง ๑๒ ตลาด พบระบบบำบัดน้ำเสีย ๔ ตลาด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ - จัดทำแผนข้อจำกัดการเดินทางเรือคลองเปรมประชากร และแผนปรับปรุงทางด้านทัศนียภาพ จัดระเบียบสายสื่อสาร ดูแลสาธารณูปโภค</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า แนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ รวมทั้งการจัดทำแผนข้อจำกัดการเดินทางเรือคลองเปรมประชากรและแผนปรับปรุงทางด้านทัศนียภาพ จัดระเบียบสายสื่อสาร ดูแลสาธารณูปโภค</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ใช้งานได้ตามปกติ ๑ ตลาด และระบบชำรุด ๓ ตลาด ส่วนอีก ๘ ตลาด ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ที่ประชุมได้รายงานผลการสำรวจสิ่งก่อสร้างและสิ่งกีดขวางทางเดินเรือ คลองเปรมประชากรและมอบหมายให้สรุปข้อจำกัดที่พบและแผนปรับปรุง ทางด้านทัศนียภาพ จัดระเบียบสายสื่อสาร ดูแลสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อ รายงานในการประชุมครั้งต่อไป</p>		
๙	<p>กทม. จับมือ ภาคิเครือข่าย ขับเคลื่อน BKK Food Bank ส่งเสริม ความมั่นคง ทางอาหาร เพื่อกลุ่ม เปราะบาง และคนจน เมือง</p>	<p>เดลินิวส์ innews mgronline prachachat matichon siamrath</p>	<p>- นายพรพรม ณ.ส. วิจิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของ ผว.กท.กล่าวในการประชุม ทหารเรือแนวทางดำเนินการ BKK Food Bank เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่คนเมือง (food safety) และส่งต่อความช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง ว่า กท.มีนโยบายพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารส่วนเกิน ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้นำร่องโครงการ Food Bank ที่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยระยะแรกสำนักงานเขตจะเป็นตัวกลางส่ง มอบอาหาร และระยะที่สองจะให้ภาคเอกชน หรือประชาชนส่งมอบให้ชุมชน โดยตรง เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิมรวบรวมส่งต่อวัตถุดิบและอาหารส่วนเกิน (food surplus) จากผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการส่งต่อความช่วยเหลือ (ผู้ให้) เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด คอมมูนิตีมอลล์ และศูนย์อาหาร (food court) สู่อุปสงค์ เช่น กลุ่ม เปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและ สาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น กท.จะศึกษา ออกแบบ วางแผน และทำงานร่วมกับเครือข่ายผลักดันให้เกิด BKK Food Bank ซึ่งมูลนิธิ SOS จะเป็นตัวกลางส่งต่ออาหารส่วนเกินไปยังผู้ที่ขาดแคลน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการ ประชุมหารือ กท.จะนำไปกำหนดแนวทางเพิ่มเติม รวมถึงรูปแบบการ ดำเนินการ BKK Food Bank ๕๐ เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี ประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการสร้างความปลอดภัยทางอาหาร (food security) ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และสร้างกลไกส่งต่อความช่วยเหลือ ระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างยั่งยืนต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ เครือข่ายขับเคลื่อนโครงการ BKK Food Bank ๕๐ เขต เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่คนเมือง (food safety)</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสาน ความร่วมมือเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการ BKK Food Bank ๕๐ เขต เพื่อ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่คนเมือง (food safety) ให้ ประชาชนรับทราบ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑๐	สธ.เผย หลังเปิด สถานบันเทিং กรุงเทพฯ เริ่ม พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 เพิ่มขึ้น รวมถึงใน โรงเรียน	มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด js๑๐๐ sondhitalk. ch๗ khaosod posttoday	<p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม แนะนำประชาชนหมั่นสังเกตและประเมินตนเองตลอดเวลาและยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด แม้สถานการณ์โควิด 19 ภายในประเทศจะดีขึ้น ขณะเดียวกันพบโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ระบาดอย่างเป็นทางการเป็นนัยสำคัญในต่างประเทศ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลตัวเองขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากยังมีความจำเป็น</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า แนวโน้มการติดเชื้อโควิด 19 ภาพรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจน ส่วนที่ชัดเจนคือ พื้นที่กรุงเทพฯ พบในส่วนของโรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นไปตามคาดการณ์เมื่อมีการผ่อนคลายจะพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงเริ่มพบการติดเชื้อในโรงเรียนมากขึ้น ดังนั้น วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นมาก ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค คือ ฉีดเข็มกระตุ้นทุก ๔ เดือน ส่วนเข็มกระตุ้นในเด็กนักเรียนขอให้ติดตามประกาศจากกรมควบคุมโรค ส่วนสถานการณ์การครองเตียง เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ในกรุงเทพฯ ก่อนผ่อนคลายมาตรการ อัตราครองเตียงรวมไม่ถึง ๑,๐๐๐ เตียง ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า ๑,๐๐๐ เตียง อัตราครองเตียงคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้ป่วยอาการรุนแรงเมื่อเทียบเฉพาะผู้ป่วยครองเตียง เช่น โรงพยาบาลราชวิถี ครองเตียง ๓๐ ราย อาการรุนแรง ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ เพียง ICU การครองเตียงร้อยละ ๑๐-๒๐</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังและรายงานเริ่มพบผู้ติดเชื้อ BA.๔ และ BA.๕ เพิ่มขึ้น ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวคาดว่าจะกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่หลบภูมิคุ้มกัน แต่ความรุนแรงยังไม่ชัดเจน ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือไม่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานบันเทিংและสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเชิญชวนประชาชนรับบริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
๑๑	นายกฯ เนะ ประชาชน	thairath thaipost bangkokbiznews	<p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>-สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงาน</p>



ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>พิจารณา ประโยชน์ ด้านสุขอนามัย หลังจาก ประกาศ ผ่อนคลาย การสวม หน้ากาก อนามัย</p>		<p>ขอให้ประชาชนพิจารณาใช้ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของการสวมหน้ากากอนามัย แม้ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๖) ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ให้ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามความสมัครใจมีผลแล้ว อย่างไรก็ตาม การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ยังคงมีประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่และการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิด 19 รวมทั้งโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความปลอดภัยด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยังสูง อาทิ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อุบลราชธานี สมุทรปราการ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาด ลดอาการป่วยหนัก และการเสียชีวิต จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข รายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เพียงร้อยละ ๔๒.๓ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายร้อยละ ๖๐</p>	<p>แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาด ลดอาการป่วยหนัก และการเสียชีวิต</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การณรงค์เชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์